
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี 2563 

ครั้งที่ 1/2563 

วันศุกร ์ที่  14  กุมภาพันธ์  ๒๕63  เวลา ๐๙.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

อ าเภอทัพทัน   จังหวัดอุทัยธาน ี

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายนพดล        นาราด ประธานสภา อบต. นพดล      นาราด 
๒. นางน้้าผึ้ง          โมคมูล รองประธานสภา อบต. น้้าผึ้ง       โมคมูล 
๓. นายบุญเลิศ       ยี่สุ่นแสง สมาชิกสภา อบต. บุญเลิศ     ยี่สุ่นแสง 
๔. นางสาวนิตยา    แก้วการไถ สมาชิกสภา อบต. นิตยา       แก้วการไถ 
๕. นายสมเกียรติ    สมัครกสิกิจ สมาชิกสภา อบต. สมเกียรติ   สมัครกสิกิจ 
๖. นายทรวง         พูลเขตกิจ สมาชิกสภา อบต. ทรวง        พูลเขตกิจ 
๗. นางนิดารัตน์     สมโภชน์ สมาชิกสภา อบต. นิดารัตน์    สมโภชน ์
๘. นางน้้าผึ้ง         ทับทาบ สมาชิกสภา อบต. น้้าผึ้ง        ทับทาบ 
๙. นายมลเทียน     ประสาทเขตการ สมาชิกสภา อบต. มลเทียน    ประสาทเขตการ 

๑๐. นายเกรียงไกร    เหล่าเขตรกิจ สมาชิกสภา อบต. เกรียงไกร   เหล่าเขตรกิจ 
๑๑. นายวิชัย           วิจิตรญาณพล เลขานุการสภา อบต. วิชัย          วิจิตรญาณพล 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

 -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายอดุลย์           กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. อดุลย์           กลั่นเขตรกิจ 
๒. นายณรงค์           อาจเอื้อ รองนายก อบต. ณรงค์           อาจเอื้อ 
๓. นายสุจรัส           กุลหอม รองนายก อบต. สุจรัส           กุลหอม 
4. นายธนาภัสสร์      จันทร์เอี่ยม เลขานุการนายก อบต. ธนาภัสสร์      จันทร์เอี่ยม 
5.  นายทนงศักดิ์        ปั้นแตง รองปลัด อบต. ทนงศักดิ์        ปั้นแตง 
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    

-ส ำเนำ- 



เริ่มประชุมเวลา  ๐9.0๐ น. 

นายนพดล  นาราด   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประธานสภา อบต.  ประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายนพดล  นาราด     1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ เรื่อง เรียกประชุมสภา
ประธานสภา อบต.    องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2563 

     .................................................. 

       ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ ในการประชุมสภา 
     องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันจันทร์  
     ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้ก้าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
     โคกหม้อ สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจ้าปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1 - 15  
     กุมภาพันธ์ 2563 มีก้าหนด 15 วัน นั้น 

       อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ 
     องค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 22  
     จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี  
     พ.ศ.2563 มีก้าหนด 15 วัน 

      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม พ.ศ. 2563 

         นพดล  นาราด         
               (นายนพดล  นาราด) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายนพดล  นาราด   ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
ประธานสภา อบต.  โคกหม้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี 2562 ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 27  
    ธันวาคม 2562 ว่าถูกต้องหรือไม่หรือต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมในวรรคตอนใด 

มติที่ประชุม    ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    เป็นเอกฉันท ์



ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติที่เสนอใหม่ 

    3.1 เรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงในรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ประธานสภา อบต. 
นายวิชัย  วิจิตรญาณพล   อาศัยอ้านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา อบต. ต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.2546 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง  
    ก้าหนดให้ "ในปีหนึ่งให้มีประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ  
    บริหารส่วนต้าบลจะก้าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปีให้  
    สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด" และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
    ข้อ 21 วรรคหนึ่ง ความว่า "การก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสามัญประจ้าปี ระยะเวลา  
    และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจ้าปีของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษา 
    ในที่ประชุมสามัญประจ้าปี สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น้าความในข้อ 11 มาใช้บังคับ 
    อนุโลม" 
     ข้อ 11 (3) ความว่า "ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบล ให้สภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต้าบลก้าหนดปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจ้าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม 
    เมื่อใด แต่ละสมัยให้ปีนั้นมีก้าหนดกี่วัน กับให้ก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 
    ประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก้าหนดกี่วัน 
     การก้าหนดสมัยประชุม และวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก้าหนด 
นายนพดล  นาราด   น้าเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ว่าจะก้าหนดสมัย 
ประธานสภา อบต.  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2563  
    เป็นกี่สมัย แต่ละสมัยจะก้าหนดระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสภา แต่ละสมัย 
    ประจ้าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันประชุมกี่วันพร้อมทั้งขอให้ก้าหนดสมัยประชุม สมัย  
    สามัญ ประจ้าปีของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2564) ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม    เห็นควรก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญไว้ 3 สมัย ดังนี้ 

    สมัยท่ี 2  มีก าหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่  
      วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2563 
    สมัยท่ี 3  มีก าหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่ 
      วันที่ 14 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563 
   สมัยท่ี 4   มีก าหนด 15 วัน เริ่มประชุมตั้งแต่ 
      วันที่ 16 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563 
    และก าหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันเริ่มประชุมสมัยประชุม 
     สามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 และก าหนด 15 วัน 



นายนพดล  นาราด  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงในระเบียบที่เกี่ยวข้องส้าหรับประกอบการ  
ประธานสภา อบต.  พิจารณาของสภาฯในวาระที่ 3.2 - 3.6 และขอให้ท่านนายก อบต. ได้น้าเสนอญัตติต่อ 
    ที่ประชุมในล้าดับต่อไป 
นายวิชัย  วิจิตรญาณพล  อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เลขานุการสภา อบต.  เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
    พ.ศ.2561 (โดยระเบียบดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18  
    ธันวาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ  
    วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป) ข้อ 87 (2) ก้าหนดว่า กรณีที่ปีใด อปท.มี 
    ยอดเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีนั้น หากมีความจ้าเป็น  
    อปท. อาจน้าเงินทุนส้ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ  
    89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    และข้อ 89 (1) ก้าหนดว่า ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ของ  
    อปท. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
    ของ อปท. หรือกิจการที่จัดท้าเพ่ือบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
    ตามแผนพัฒนาของ อปท. หรือตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมได้สอบถามกองคลังแล้ว ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อมี 
นายก อบต.   ยอดเงินทุนส้ารองเงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น 8,046,103 บาท (ยอด ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
    2562) ทั้งนี้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายไว้ 
    ทั้งสิ้น 26,213,727 บาท ยอดเงินทุนส้ารองเงินสะสมร้อยละสิบห้าของงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ้าปี = 3,932,060 บาท (26,213,727 x 15% = 3,932,060)   
    ส่วนเกิน = 4,114,843 บาท (8,046,903 – 3,932,060 = 4,114,843) 

   3.2 เรื่อง การพิจารณาจ่ายทุนส ารองเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุง 
    ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย  

นายนพดล  นาราด   ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต. 
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมนายอดุลย์กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. ขอเสนอญัตติการพิจารณาจ่ายทุน 
นายก อบต. โคกหม้อ  ส้ารองเงินสะสม เพ่ือด้าเนินการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน 
    เขาน้อย เป็นเงิน 452,000 บาท รายละเอียดการด้าเนินการตามแบบที่ อบต.ก้าหนด  
    (ไดจ้ัดส่งให้สมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว) 

    การด้าเนินการโครงการดังกล่าว 
     1. มีเหตุผลความจ้าเป็นเนื่องจากเดิมระบบประปาแห่งนี้ มีประชาชนบริเวณนี้ 
    ใช้น้้ากันเป็นประจ้า โดยส่วนหนึ่งใช้น้้าประปาจากประปาบ้านหินกอง หมู่ที่  5  
    แต่น้้าประปาก็ไม่ค่อยไหล เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่สูง น้้าประปาจึงไม่สามารถ 
    จ่ายน้้าได้อย่างทั่วถึง 



    กองช่าง ได้เข้าส้ารวจพ้ืนที่แล้วเห็นควรจ้าเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบประปา 
    ใหม่ เพราะมีแหล่งน้้าที่ดีพ้ืนที่อยู่สูงเหมาะแก่การจ่ายน้้าให้กับประชาชนในบริเวณนี้ 
    ได้ใช้น้้าอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนต่อไป 
     2. เป็นอ้านาจหน้าที่ของ อบต. เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเป็นไป 
    เพ่ือประโยชน์ของชุมชนและบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนา 
    ห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)   

นายนพดล  นาราด   ท่านนายกได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานสภา อบต.  หรือไม ่
นายสมเกียรติ สมัครกสิกิจ เห็นด้วยกับโครงการที่ท่านนายกเสนอมา เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2  แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง  
นายนพดล  นาราด   มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบตามที่นายกเสนอขอ 
ประธานสภา อบต.  จ่ายทุนส้ารองเงินสะสม เป็นเงิน 452,000 บาท เพ่ือด้าเนินการโครงการปรับปรุง 
    ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย หรือไม่ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

   3.3 เรื่อง การพิจารณาจ่ายทุนส ารองเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุง 
    ถนนบ้านเกาะพยอม หมู่ที่ 2 ต าบลโคกหม้อ 

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต. 
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมนายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. ขอเสนอญัตติการพิจารณาจ่าย 
นายก อบต.   ทุนส้ารองเงินสะสม เพ่ือด้าเนินการโครงการปรับปรุงถนนบ้านเกาะพยอม หมู่ที่ 2  
    ต้าบลโคกหม้อ เป็นเงิน 405,000 บาท รายละเอียดการด้าเนินการตามแบบที่ อบต. 
    ก้าหนด (ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว) 

     การด้าเนินการโครงการดังกล่าว 
    1. มีเหตุผลความจ้าเป็น เนื่องจากถนนสายบ้านเกาะพยอม หมู่ที่ 2 ต้าบล 
    โคกหม้อใช้การมานาน จึงท้าให้ผิวจาราจรช้ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อขรุขระแตกร้าว 
    ตลอดทั้งสาย ท้าให้เกิดอันตรายในการสัญจรไป-มาได้โดยง่าย จึงมีความจ้าเป็นต้อง 
    ปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพที่ดี สามารถคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย 
    2. เป็นอ้านาจหน้าที่ของ อบต. เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเป็นไปเพ่ือ 
    ประโยชน์ของชุมชนและบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนา  
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 



นายนพดล  นาราด   ท่านนายกได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น  
ประธานสภา อบต.  หรือไม ่  
นายทรวง  พูลเขตกิจ   เห็นด้วยตามที่ท่านนายกเสนอมา เนื่องจากโครงการดังกล่าวก่อให้เกิด 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ประโยชน์ต่อชุมชนในพ้ืนที่ 
นายนพดล  นาราด   มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบตามที่นายกเสนอขอ
ประธานสภา อบต.  จ่ายทุนส้ารองเงินสะสม เป็นเงิน 405,000 บาท เพ่ือด้าเนินการโครงการปรับปรุง 
    ถนนบ้านเกาะพยอม หมู่ที่ 2 ต้าบลโคกหม้อหรือไม ่

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

   3.4 เรื่อง การพิจารณาจ่ายทุนส ารองเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการขยายท่อทาง 
    โค้งไปโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ 

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต. 
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมนายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. ขอเสนอญัตติการพิจารณาจ่าย 
นายก อบต.   ทุนส้ารองเงินสะสม เพ่ือด้าเนินการโครงการขยายท่อทางโค้งไปโรงเรียนชุมชนบ้าน 
    โคกหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ เป็นเงิน 180,000 บาท รายละเอียดการด้าเนินการ 
    วางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 1 เมตร จ้านวน 25 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.  
    ก้าหนด (ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว) 

     การด้าเนินการโครงการดังกล่าว 
    1. มีเหตุผลความจ้าเป็น เนื่องจากท่อระบายน้้าเดิมเกิดการอุดตัน และบริเวณ 
    นี้เป็นเหมืองหักศอก ท้าให้เกิดเศษไม้และวัชพืชสะสมปริมาณมาก 
     กองช่าง อบต.โคกหม้อ ได้เข้าส้ารวจและออกแบบใหม่ เพ่ือไม่ให้เปิดปัญหา 
    ซ้้าซากจึงต้องปรับปรุงบริเวณดังกล่าวเป็นท่อระบายน้้าได้ดีขึ้นพร้อมทั้งถมดินบริเวณ  
    หักศอกให้เต็ม เป็นการขยายถนนบริเวณนั้นด้วย เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม 
    2. เป็นอ้านาจหน้าที่ของ อบต. เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเป็นไปเพ่ือ 
   ประโยชน์ของชุมชนและบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนา  
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

นายนพดล  นาราด   ท่านนายกได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานสภา อบต.  หรือไม ่
นายบุญเลิศ  ยี่สุ่นแสง  เห็นด้วยกับท่านนายกท่ีเสนอมา เนื่องจากโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ต่อประชาชนในพื้นท่ี 



นายนพดล  นาราด   มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบตามที่นายกเสนอขอ 
ประธานสภา อบต.  จ่ายทุนส้ารองเงินสะสม เป็นเงิน 180,000 บาท เพ่ือด้าเนินการโครงการปรับปรุง 
    ขยายท่อทางโค้งไปโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ หรือไม ่

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

   3.5 เรื่อง การพิจารณาจ่ายทุนส ารองเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุง 
    ประสิทธิภาพระบบการผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะพยอม 

นายนพดล  นาราด  ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต. 
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ  กระผมนายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ นายก อบต. ขอเสนอญัตติการพิจารณาจ่าย 
นายก อบต.   ทุนส้ารองเงินสะสม เพ่ือด้าเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้้าประปา  
    หมู่ที่ 2 บ้านเกาะพยอม เป็นเงิน 100,000 บาท รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด  
    (ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว) 

     การด้าเนินการโครงการดังกล่าว 
    1. มีเหตุผลความจ้าเป็น เนื่องจากระบบจ่ายน้้าประปา หมู่ที่ 2 บริเวณวัดโคก 
    หม้อแหล่งน้้าไม่เพียงพอ ท้าให้การผลิตน้้าประปาท้าได้น้อยไม่สามารถจ่ายน้้าได้อย่าง 
    ทั่วถึง ประกอบกับบ้านเกาะพะยอมอยู่ห่างจากวัดโคกหม้อ ท้าให้น้้าส่งมาไม่ค่อยไหล  
    จึงมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงระบบน้้าประปาบาดาลที่บ้านเกาะพะยอม ให้สามารถ 
    ใช้งานได้อย่างทั่วถึง 
    2. เป็นอ้านาจหน้าที่ของ อบต. เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเป็นไปเพ่ือ 
    ประโยชน์ของชุมชนและบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

นายนพดล  นาราด   ท่านนายกได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น  
ประธานสภา อบต.  หรือไม ่
นายมลเทียน ประสาทเขตการ  โครงการที่นายกเสนอขอจ่ายทุนส้ารองเงินสะสม มีความจ้าเป็นเนื่องจากเป็น
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4   การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง  
นายนพดล  นาราด   มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 



นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบตามที่นายกเสนอขอ
ประธานสภา อบต.  จ่ายทุนส้ารองเงินสะสม เป็นเงิน 100,000 บาท เพ่ือด้าเนินการโครงการปรับปรุง 
    ประสิทธิภาพการผลิตน้้าประปา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะพยอม หรือไม ่

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

   3.6 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ า 
    บาดาล หมู่ที่ 1,2,4 และหมู่ที่ 5 ต าบลโคกหม้อ  

นายนพดล  นาราด   ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต.  
นายวิชัย  วิจิตรญาณพล  ด้วยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด้าเนินการ โครงการปรับปรุงระบบสูบน้้า 
เลขานุการสภา อบต.  บาดาล หมู่ที่ 1,2,4 และ หมู่ที่ 5 ต้าบลโคกหม้อ เนื่องจากบ่อบาดาลใช้การมา  
    ยาวนานไม่เคยได้รับการบ้ารุงรักษา ท้าให้ท่อสูบน้้าที่เป็นเหล็กเกิดสนิมและอาจ  
    ขาดได้ ซึ่งจะท้าให้ไม่สามารถกู้บ่อคืนได้ จึงมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการเป่าล้าง 
    บ่อบาดาลและเปลี่ยนท่อสูบน้้าใหม่  

    ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต้าบล ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 

     ในการนี้จึงขอมตใินทีป่ระชุมสภา เพ่ือโอนงบประมาณพิจารณาโอนลดจาก 

      1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ้า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ 
    เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปีให้แก่พนักงานส่วนต้าบล ตั้งไว้ 1,367,760 บาท  
    (เหลือจ่าย 494,160 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนลด 150,000 บาท 

      2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม 
    ท้องถิ่น งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
    ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง  
    ตั้งไว้ 130,000 บาท(เหลือจ่าย 95,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนลด  
    95,000 บาท 

      3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
    งบด้าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการเพื่อจ่ายเป็น 
    ค่าจัดหาน้้ามันเชื้อเพลิงต่างๆเพ่ือใช้ในราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท (เหลือจ่าย  
    114,830 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนลด 15,000 บาท 

      โอนทั้ง 3 รายการ ไปตั้งจ่ายขึ้นเป็นรายการใหม่ใน แผนงาน 
    พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่า 
    บ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสูบน้้าบาดาล  



    หมู่ที่ 1,2,4 และ หมู่ที่ 5 ต้าบลโคกหม้อ รายละเอียดการด้าเนินการตามแบบที่  
    อบต.ก้าหนด เป็นเงิน 260,000 บาท 

นายนพดล  นาราด   เลขานุการสภา อบต.ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดง 
ประธานสภา อบต.   ความคิดเห็นหรือไม ่

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณ
ประธานสภา อบต.   ตามท่ีเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงหรือไม่  

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

    3.7 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณ  

นายนพดล  นาราด   ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงในรายละเอียดของญัตตินี้ 
ประธานสภา อบต.  

นายวิชัย  วิจิตรญาณพล   ด้วยได้ร ับแจ้งจากกองช่างว่าแหล่งน้้าดิบบริเวณอ่างเก็บน้้าแก้มลิง  
เลขานุการสภา อบต.   ขณะนี้น้้าขุ่นมากมีตะกอนดินตกค้างเมื่อด้าเนินการผลิตน้้าประปา โดยกระบวนการ 
    ตามปกติแล้วไม่สามารถก้าจัดตะกอนดินที่ปนเปื้อนได้ทั้งหมด แนวทางแก้ไขต้องใช้  
    วิธีการเติมสารเคมี เพ่ือให้ตะกอนจับตัวเป็นก้อนแล้วตะกอนจะตกอย่างรวดเร็ว  
    พร้อมปรับสภาพน้้าก่อนที่จะเข้ากระบวนการผลิตน้้าประปา ในการนี้มีความ 
    จ้าเป็นต้องเพ่ิมระบบปั๊มฉีดจ่ายสารเคมี เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบ 
     ทั้งนีอ้งค์การบริหารส่วนต้าบลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดหาปั๊มจ่ายเคมีไว้ 
    ในการนี้จึงขอมติในที่ประชุมสภา เพ่ือโอนงบประมาณพิจารณาโอนลดจาก  
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ 
    เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้สอยตามโครงการจัดงาน 
    วันส้าคัญทางศาสนาหรือวันส้าคัญของราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท (เหลือจ่าย  
    100,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนไปตั้งจ่ายขึ้นเป็นรายการใหม่ใน  
    แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์  จ้านวน  
    3 รายการ ดังต่อไปนี้        

     1) ปั๊มจ่ายเคมี(สารส้ม)    จ้านวน 1 ชุด 
      - Superdose ขับเคลื่อนด้วยระบบ Solenoid Driven ไฟฟ้า 220V.  
    50Hz. แรงดัน 3bar อัตราจ่าย 13L/h   เป็นเงิน 17,000 บาท 
     2) ปั๊มจ่ายเคมี (คลอรีน)   จ้านวน 1 ชุด 



     - Superdose ขับเคลื่อนด้วยระบบ Solenoid Driven ไฟฟ้า 220V.  
    50Hz. แรงดัน 3bar อัตราจ่าย 8.4L/h   เป็นเงิน 17,000 บาท 
    3) ถังเตรียมเคมี ขนาด 100 ลิตร  จ้านวน 4 ใบ 
    - มีตัวเลขบอกระดับ (20, 40, 60, 100) เป็นเงิน 6,000 บาท 

นายนพดล  นาราด   เลขานุการสภา อบต.ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือแสดง 
ประธานสภา อบต.   ความคิดเห็นหรือไม ่

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณ
ประธานสภา อบต.   ตามท่ีเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงหรือไม ่  

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

นายนพดล  นาราด   ขอเชิญตัวแทนน้าเสนอปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  ยี่สุ่นแสง  1. ระบบเสียงตามสายที่ใช้ในหมู่บ้าน ขณะนี้ช้ารุดเสียหาย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1   2. ไฟฟ้าสาธารณะช้ารุดเสียหาย 
นายสมเกียรติ  สมัครกสิกิจ 1. ไฟฟ้าสาธารณะช้ารุดเสียหาย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2    2. หอกระจายข่าวที่ด้าเนินการเสร็จแล้ว เสาส่งก่อสร้างต่้าไปช่วยด้าเนินการ  
    แก้ไขให้ด้วย 
     3. ฝาตะแกรงท่อรางตัว U ขณะนี้ช้ารุดเสียหาย 
    4. ท่อบริเวณบ้านนายนิ่มแตก ขอให้ซ่อมแซมแก้ไขให้ด้วย 
     5. ขอให้ด้าเนินการก่อสร้างห้องประชุมใหม่ 
นายทรวง  พูลเขตกิจ  1. ไฟฟ้าสาธารณะช้ารุดเสียหาย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  2. หอกระจ่ายข่าวที่ด้าเนินการเสร็จแล้ว เสาส่งก่อสร้างต่้าไปช่วยด้าเนินการ 
    แก้ไขให้ด้วย 
นายมลเทียน  ประสาทเขตการ 1. ขอให้ด้าเนินการตรวจซ่อมแก้ไขเป่าบ่อบาดาล 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
นางน้้าผึ้ง  โมคมูล   1. ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้้าเพ่ือด้าเนินการสูบน้้าเข้าอ่าง เนื่องจากขณะนี้น้้าใน 
รองประธานสภา อบต.  อ่างยุบไปมาก   
นายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ   ปัญหาหรือความต้องการ ที่ตัวแทนแต่ละหมู่ได้น้าเสนอมา กระผมได้มอบหมาย 
นายก อบต.   กองช่างบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว หากมีความพร้อมด้านงบประมาณจะด้าเนินการให้ทันที  

นายนพดล  นาราด   มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม ่
ประธานสภา อบต. 

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 



นายนพดล  นาราด   ถ้าไม่มี กระผมขอปิดประชุม 
ประธานสภา อบต. 

 เลิกประชุมเวลา  ๑1.00 น. 

                           (ลงชื่อ)    วิชัย  วิจิตรญาณพล  เลขานุการสภา อบต. 
                  (นายวิชัย  วิจิตรญาณพล) 
                               ผู้บันทึกการประชุม 

                 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
                  เมื่อวันจันทร ์ที ่ 2  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕63 

                (ลงชื่อ)    สมเกียรติ  สมัครกสิกิจ    คณะกรรมการรายงานการประชุม 
                        (นายสมเกียรติ  สมัครกสิกิจ) 

               (ลงชื่อ)   มลเทียน  ประสาทเขตการ  คณะกรรมการรายงานการประชุม 
                   (นายมลเทียน  ประสาทเขตการ) 

                (ลงชื่อ)       นิตยา  แก้วการไถ      คณะกรรมการรายงานการประชุม 
                         (นางสาวนิตยา  แก้วการไถ) 

                สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. แล้ว 
                    ในการประชุม เมื่อวันพุธ ที ่15 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕63 

                  (ลงชื่อ)    นพดล  นาราด   
                                   (นายนพดล  นาราด) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ 


